



**ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์**

**เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ตามโครงการฟิสิกส์สู่ประยุกต์ เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ภายใต้กลุ่มโครงการ Portfolio กลุ่มเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)**

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกาศรับสมัครนักเรียน  
เข้าเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตาม )โครงการฟิสิกส์สู่ประยุกต์ ภายใต้  
กลุ่มโครงการ Portfolio กลุ่มเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2) ซึ่งได้ดำเนินการ  
สอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 1 คน ตามรายชื่อ  
ดังต่อไปนี้

**กลุ่มที่ 2 ได้ทุนสนับสนุน ค่าหอพัก**

ที่	ชื่อ-สกุล	โรงเรียน	จังหวัดโรงเรียน
1	นางสาวณัฐนรี จิตยารวรรณ	หาดใหญ่วิทยาลัย	สงขลา

**เงื่อนไขการรับทุน กลุ่มที่ 2**

ผู้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนในภาคการศึกษาแรกเข้า และได้รับการสนับสนุนในภาคการศึกษาถัดไป  
โดยมีเงื่อนไข จะต้องได้ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 ในแต่ละภาคการศึกษา

(ค่าหอพักตามจ่ายจริงสำหรับภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 และไม่เกิน 1,200 บาท/เดือน)

ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการต่อไปนี้

1. สมัครสมาชิกในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเว็บไซต์

<https://student.mycas.com/> เพื่อยืนยันตัวตนก่อน (กรณีที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก) และดำเนินการยืนยัน  
สิทธิ์เข้าศึกษา ในระหว่าง วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาใน  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครในรอบถัดไปเว้นแต่  
ได้รับอนุมัติให้สละสิทธิ์ได้ ตามช่วงเวลาที่ยืนยัน ทปอ. กำหนด (สละสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS)

3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 8 พฤษภาคม  
2567 ผ่านทางเว็บไซต์ <https://entrance.psu.ac.th> หรือสอบถามทางโทรศัพท์ที่ ศูนย์รับนักศึกษาและ  
การทดสอบ โทรศัพท์หมายเลข (074) 289255 - 58 (ในวันและเวลาราชการ)

4 เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4.1 นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร  
ข้อกำหนด และเงื่อนไข ของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4.2 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567

#sg01#

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพล นวลทอง)

รองคณบดีฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคมและกิจการพิเศษ ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์